

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Đề án phát triển ngành công thương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã ban hành một số chủ trương, cơ chế, chính sách, xây dựng một số quy hoạch, kế hoạch, chiến lược cơ bản, giải quyết các điểm nghẽn, chuẩn bị các điều kiện vật chất, mặt bằng... để bứt phá trong những năm tới. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, các nhiệm vụ và các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật: kinh tế tăng trưởng khá đạt 6,68%, xếp thứ 14 trong các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.467,5 tỷ đồng, tăng 57,6% so với dự toán, là năm đầu tiên thu nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đúng thứ 2 cả nước. Thu hút được 7 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 540 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo, thực hiện phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả

quản lý của các cấp chính quyền và chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động bất lợi của dịch Covid-19 song Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm ngay từ những ngày đầu, nhanh chóng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được kết quả thắng lợi trên các lĩnh vực. Trên cơ sở phân tích một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm đó là vừa tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên vừa nắm chắc tình hình thực tế để ra biện pháp, giải pháp phù hợp, linh hoạt, cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, chủ động, huy động sự vào cuộc của mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân. Khi thấy rõ đúng mục tiêu, đúng yêu cầu thì phải tập trung quyết liệt, kiên trì làm cho bằng được, làm cho đến cùng. Cán phải có tư duy đổi mới, mạnh dạn thay đổi những "cái cũ" để nâng tầm giá trị và đem lại những giá trị mới. Ngoài ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, đồng bộ, nhịp nhàng, cộng đồng trách nhiệm, trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, đồng thuận trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đã đạt được, đồng chí cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022.

ĐÀO QUUYÊN

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Cả hệ thống chính trị, ngành y tế cùng toàn dân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố vững chắc. Năm 2021, toàn huyện có trên 700 tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 10 đơn vị, tặng bằng

khen cho 45 tập thể, cá nhân; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 12 đơn vị, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 9 cá nhân trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Vũ Thư phát động cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tranh thủ khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh; quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, đổi thay diện mạo quê hương.

THƯ GẢM ƠN

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu tiên và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 20/1/2022, Báo Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên (1/1/1962 - 1/1/2022) và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Tại lễ kỷ niệm, Báo Thái Bình vinh dự được đón tiếp đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; lãnh đạo cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong khu vực; đại diện thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình trong tỉnh; các thể hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, công tác viên tiêu biểu của Báo Thái Bình qua các thời kỳ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đến dự và đưa tin lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Báo Thái Bình được đón nhận những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những chia sẻ, động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, các đồng nghiệp, công tác viên và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên công tác tại cơ quan Báo Thái Bình qua các thời kỳ. Sự quan tâm đó là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để Báo Thái Bình tiếp tục phấn đấu và phát triển trong giai đoạn tới.

Báo Thái Bình trân trọng gửi lời cảm ơn quý cơ quan, đơn vị và các đại biểu khách quý, công tác viên, độc giả đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Báo Thái Bình trong suốt những năm qua.

Kính chúc quý vị đại biểu khách quý, công tác viên và độc giả sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁO THÁI BÌNH RA SỐ ĐẦU TIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Chính phủ và trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Báo Thái Bình.

Sáng ngày 20/1, Báo Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu tiên (1/1/1962 - 1/1/2022). Tới dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong khu vực; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; các thể hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, công tác viên tiêu biểu của Báo Thái Bình qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Báo Thái Bình. Kể từ truyền thống báo chí cách mạng của quê hương Thái Bình với sự hoạt động của các tờ báo như Tin Sứ mệnh Đạo, Tiên Phong, Tiên Lên..., cuối năm 1961, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết nghị thành lập Báo Tiên Lên (Báo Thái Bình ngày nay). Báo Tiên Lên ra số báo đầu tiên vào ngày 1/1/1962. Từ những năm đầu thành lập chỉ sản xuất tuần báo, in đen trắng, đến nay Báo Thái Bình xuất bản nhật báo, in màu và sản xuất Báo Thái Bình điện tử với nhiều thể loại báo chí hiện đại đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Trải qua các chặng đường lịch sử của đất nước, của quê hương, Báo Thái Bình đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp vào nhiệm vụ cách mạng của đất nước. Ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, Báo Thái Bình đã 2 lần được tặng thưởng

Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng và giải thưởng báo chí cao quý.

Trong mỗi buổi đi lên, tập thể những người làm Báo Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đặc biệt, Báo Tiên Lên, Báo Thái Bình Tiên Lên đã luôn nhận được sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người đã tặng 67 huy hiệu cho các nhân vật được biểu dương trên Báo. Đây chính là phần thưởng vô giá, tiếp thêm động lực cho thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thái Bình không ngừng cố gắng, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những thành tựu đạt được của Báo Thái Bình qua các thời kỳ, đồng chí cũng bày tỏ sự cảm nhận sâu sắc về niềm tin tưởng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhân dân đối với Báo Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh trong sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, truyền thông đại chúng hiện nay, mỗi cơ quan báo Đảng, trung đội cơ Báo Thái Bình cần phải đổi mới hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu thông tin trong giai đoạn mới. Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI vừa tổ chức thành công với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Để đổi mới, sáng tạo và phát triển, yêu cầu mỗi cơ quan báo chí phải xây dựng đội ngũ những người làm báo thực sự chuyên nghiệp, chuyên nghiệp trong từng bài viết, từng bức ảnh... Các cơ quan báo Đảng ngoài thực hiện tuyên



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Chính phủ và trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Báo Thái Bình.

truyền trên các kênh báo chí truyền thống của mình phải tận dụng các nền tảng truyền thông để đưa thông tin nhiều nhất, nhanh nhất, chính xác nhất đến mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người làm báo phải tự trau dồi, tự bồi dưỡng, rèn luyện để có thể đáp ứng với yêu cầu 4 trong 1 của người làm báo hiện đại. Thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ các cơ quan báo Đảng hòa nhập vào tiến trình đổi mới của báo chí Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Thái Bình, chúc mừng những kết quả to lớn mà Báo Thái Bình đạt được 60 năm qua. Đồng chí khẳng định, qua các giai đoạn Báo Thái Bình luôn là kênh thông tin quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Qua Báo Thái Bình, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; các hoạt động lao động sản xuất, học tập của cán bộ, nhân dân Thái Bình được phản ánh toàn diện góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Những năm gần đây, Báo Thái Bình có nhiều đổi mới, nhờ đó hấp dẫn, lôi cuốn, số lượng độc giả ngày càng tăng. Báo Thái Bình thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đi qua năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để

tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Báo Thái Bình cần xác định rõ lộ trình phát triển trong giai đoạn tới để thực hiện tốt hơn nữa vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Phải hướng đến sự chuyên nghiệp trong việc đưa thông tin đến với bạn đọc bằng sự chủ động, không chỉ với ban đọc trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh và ngoài nước. Thông tin của Báo phải là chủ đạo, lan tỏa, cổ vũ những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đang chung sức đồng lòng thực hiện, đồng thời phải khơi dậy khát vọng phát triển của quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng và mong muốn từ dấu mốc 60 năm xây dựng, phát triển, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, luôn tự hào, yêu nghề, gắn bó, tâm huyết với nghề, phải xác định được trách nhiệm của mình trong sự phát triển của Báo Thái Bình. Đem tâm huyết, trách nhiệm vào mỗi bài viết, để mỗi trang báo vừa phải truyền tải đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân vừa phải phản ánh sâu sắc hơn, sinh động hơn phiếm tử cuộc sống đang diễn ra. Báo Thái Bình sẽ tích cực tham gia vào sân chơi mới mà Báo Nhân Dân đang khởi xướng để không ngừng phát triển, đáp ứng với yêu cầu phát triển của quê hương Thái Bình.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao cờ thi đua của Chính phủ và trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Báo Thái Bình mang dòng chữ "Kiên định - Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hiện đại xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững".

TRẦN HƯƠNG

THẦN TỐC, THẦN TỐC HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 với hơn 700 điểm cầu trên cả nước vào sáng ngày 20/1. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành y tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao. Cùng với dịch Covid-19, ngành y tế đã tập trung phòng, chống các dịch bệnh khác

không để dịch chống dịch. Ngành cũng đã nâng cao năng lực chuyển đổi số; Bộ Y tế được xếp thứ 5 về chuyển đổi số trong 18 bộ có cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành cũng đã đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19, thuốc và các trang thiết bị y tế; tăng cường cải cách hành chính; hoàn thiện các chính sách về dân số...

Năm 2022, ngành y tế đặt ra mục tiêu: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 9,4; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 29,5 giường. Nhận diện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trước mắt và ưu tiên hàng đầu của ngành là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thiện thể chế, xây dựng và trình các dự án luật về khám chữa bệnh sửa đổi, bảo hiểm y tế sửa đổi... Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng lực, chất lượng y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nguồn lực y tế, từng bước bảo đảm đủ số lượng, nâng

cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành y tế năm 2021; đánh giá cao sự nỗ lực, hy sinh, không quản khó khăn, vất vả của lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ còn nặng nề, ngành y tế tiếp tục tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp, không chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra năm 2021; có lộ trình nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở. Ra soát lại chính sách, có chế độ thu hút, bảo đảm nguồn lực y tế trong phòng, chống dịch và khám chữa bệnh. Đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ; chuyển đổi số. Có chiến lược lâu dài trong đào tạo và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ y tế.

Để thực hiện tốt mục tiêu đặt sức khỏe, tinh thần của người dân lên

trên hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, ngành y tế phải có những chỉ đạo, điều hành công nghệ của chuyên trình, hành động cụ thể, phù hợp, trong đó cần cụ thể hóa chương trình phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu bảo vệ người dễ bị tổn thương, người có nguy cơ cao, người trên tuyến đầu phòng, chống dịch; không để khủng hoảng, quá tải về y tế. Đảm bảo tình hình dịch để tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Thần tốc, thần tốc hơn nữa trong tiêm vắc-xin, bảo đảm tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bên cạnh vắc-xin phải chủ động thuốc điều trị Covid-19; nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường quản lý bệnh nhân Covid-19 theo phương châm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2022.

HOÀNG LANH

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, công tác hậu cần - kỹ thuật; cải cách hành chính, pháp chế, đối ngoại; phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh; công tác kiểm tra, giám sát...

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nêu rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân từng lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

lãnh đạo Công an tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác công an của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nói chung cũng như vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nói riêng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường

vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của năm sát đúng, phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh diễn ra trong năm 2022. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng công an tinh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng công tác bảo đảm ANTT trong giai đoạn hiện nay.